

FABC-OSC / HỘI NGHỊ CÁC GIÁM MỤC LẦN THỨ 21

Nhà tĩnh tâm Salesian K'Long - Đà Lạt, Việt Nam, Ngày 3-8/10/2016

**Chủ đề: “Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng:
Thách thức & Cơ hội; Chiến lược & Điều phối”.**

Văn phòng Truyền thông Xã hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OSC) đã tổ chức Hội nghị Giám mục hàng năm lần thứ 21 (BM) tại Nhà tĩnh tâm Salesian K'Long - Đà Lạt, Việt Nam từ ngày 3-8 tháng 10 năm 2016. Có 57 tham dự viên: 14 Giám mục, 31 linh mục, 2 nam tu, 1 nữ tu và 6 giáo dân. Đây là các Chủ tịch / Thư ký của Văn phòng Truyền thông Quốc gia hoặc các bên liên quan của các dịch vụ ngôn ngữ Đài Chân Lý Á Châu RVA. Tiến sĩ Nataša Govekar, Giám đốc Phân khoa Thần học-Mục vụ từ Ban thư ký mới thành lập về Truyền thông cùng với Tiến sĩ Sean Patrick Lovett và Ông Michael Unland, Giám đốc Điều hành của Hội đồng Truyền thông Công giáo (CAMECO) đã hướng dẫn các tham dự viên như những nhân sự chính.

Vào chiều tối ngày 3 tháng 10, các quan chức chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Văn phòng Truyền thông xã hội Việt Nam đã chào mừng các đại biểu tham dự. Nhà tĩnh tâm Salesian đã dành cho quan khách của mình lòng hiếu khách tốt nhất với nhiều chương trình văn hóa và ẩm thực Việt Nam phong phú. Cha Phêrô Phạm Văn Chính, sdb được đặc biệt cảm ơn vì đã tình nguyện sắp xếp Hội nghị Giám mục BM ở địa điểm này. Các Giám mục khác nhau chủ trì các Thánh lễ và bảo đảm sự hiện diện và tham gia của Chúa Thánh Thần trong khoá họp.

Ngày từ đầu, Cha Raymond Ambroise đã chỉ ra rằng Cuộc Hội nghị Giám mục (BM) này là duy nhất vì nó kết hợp các thành viên của BM và các bên liên quan của RVA do chủ đề đặc biệt được chọn. Năm 2015, Đại hội đồng RVA đã quyết định chuyển từ phát sóng ngắn sang dịch vụ trực tuyến mới nhất dịp lễ Kim Khánh của RVA vào năm 2019. Kết quả của cuộc họp này cũng rất quan trọng trong bối cảnh Hội nghị toàn thể FABC lần thứ XI vào tháng 11 tại Colombo. Vì việc trực tuyến (Online) yêu cầu tầm nhìn và sứ mạng mới, Tổng Giám đốc mới của RVA, Cha Victor Sadaya cmf trình bày những phát biểu mới sau khi tham vấn rộng rãi. Tuyên bố về Tầm nhìn mới mở rộng phạm vi của RVA từ khu vực mục tiêu hạn chế ở châu Á đến người châu Á khắp thế giới (toàn cầu và địa phương).

Tiến sĩ Sean Patrick Lovett và Ông Michael Unland giải quyết các khía cạnh sau của dịch vụ trực tuyến: định nghĩa, tiềm năng với một số mẫu và phương pháp luận. Tiến sĩ Natasa Govekar trình bày sức mạnh của hình ảnh từ những bức tranh ở Roma. Cuộc thảo luận cuối cùng tập trung vào các nhà

sản xuất mới và các biện pháp để xây dựng năng lực của họ trực tuyến. Các cuộc thảo luận và trao đổi đã làm sang tỏ lộ trình sau đây và đã được tất cả những người tham gia nhất trí chấp thuận.

Các Đề nghị

I. Các ban ngôn ngữ của Đài RVA được mời tình nguyện tham gia dịch vụ trực tuyến.

II. Để đủ điều kiện lựa chọn, bất kỳ ban ngôn ngữ nào cũng đã phát triển một trang web tốt, nếu chưa thì chính ban ngôn ngữ đó nên tham gia trước tiên để phát triển trang web tương ứng và sau đó áp dụng để trở thành dịch vụ trực tuyến.

III. Khi một ban ngôn ngữ được RVA chứng nhận đủ điều kiện tham gia dịch vụ trực tuyến, thì ngôn ngữ đó có thể chọn nhà sản xuất mới. Ban đầu, 2 hoặc 3 nhà sản xuất sẽ được RVA tuyển chọn và đào tạo chuyên sâu. Số thực tế được chọn sẽ được thông báo trước cuối tháng 12. Các ứng cử viên được lựa chọn, do đó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- a. Nên là người bản xứ số tuổi từ 25 đến 40 tuổi (Miễn trừ phải được giải trình).
- b. Nên có năng lực tiếng Anh và máy tính.
- c. Nên có kinh nghiệm trong việc tham gia mạng xã hội và có thể cung cấp chi tiết tài khoản của họ để RVA có thể xác minh.
- d. Nên có hiểu biết căn bản về đức tin và nên tham gia vào các hoạt động của GH địa phương.
- e. Gửi các ứng cử viên được lựa chọn cho khóa học trực tuyến sơ bộ qua internet được chỉ định bởi RVA và chứng tỏ năng lực của họ.

IV. Các ứng sinh được chọn theo các tiêu chuẩn trên phải nộp cho RVA để đánh giá cuối khóa và lựa chọn cho việc đào tạo chuyên sâu.

V. Khung thời gian:

- a. Thời hạn gửi các chi tiết của trang web (ví dụ: nhiều chương trình đa dạng) để lựa chọn cho RVA sẽ vào hoặc trước ngày 10 tháng 12 năm 2016
- b. RVA nên kiểm lại và xác nhận trình độ chuyên môn vào ngày 20 tháng 12 năm 2016
- c. Việc nộp các ứng viên được chọn (Ref.no.IV) cho RVA sẽ là ngày 15 tháng 2 năm 2017.
- d. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng cử viên đăng ký hộ chiếu.

VI. 8 tuần đào tạo chuyên sâu về dịch vụ trực tuyến tại Manila sẽ bắt đầu vào tháng 4 năm 2017. Ngày sẽ được thông báo sau.

VII. Sau khi được đào tạo và được chấp thuận là đủ điều kiện, họ sẽ được ủy nhiệm để bắt đầu dịch vụ trực tuyến ngay lập tức với hợp đồng cam kết với RVA để phục vụ trong 3 năm theo điều khoản đền bù. Thử việc sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng. Khoản tiền 450 đô la mỗi tháng sẽ được thanh toán trong thời gian thử việc. Họ sẽ được trang bị các tiện nghi cơ bản như điện thoại thông minh, camera, vv ...

VIII. Sau khi trực tuyến được ủy quyền trên cơ sở thường xuyên, sau đó phát sóng SW sẽ được đóng lại.

IX. Khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ được chỉ định làm nhà sản xuất thường xuyên của ban ngôn ngữ trong thời gian 3 năm với tiền thù lao bắt đầu là 500 đô la. RVA sẽ tổ chức đào tạo thường xuyên cho các nhà sản xuất.

X. Giám mục đặc trách của mỗi dịch vụ ngôn ngữ nên thông báo quy trình này cho Hội đồng tư vấn và Hội đồng Giám mục của họ và yêu cầu họ đồng hành với việc phát sóng cũng như phổ biến nó trong số những người ủy nhiệm của họ đặc biệt là giới trẻ trong các giáo phận tương ứng.